



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๔๓๓๖ ต่อ ๒๑๔

ที่ สลก./ ว ๔๓๔

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง เชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

เรียน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้บริหาร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม  
ผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๔๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้พัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มกลาง (Sharing Platform) โดยสามารถเข้าอบรมได้ที่ <https://learningportal.ocsc.go.th> นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ของสำนักงาน ก.พ. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการที่ลงทะเบียนในระบบเดิม ของสำนักงาน ก.พ. สามารถอบรมจนจบหลักสูตร/รายวิชา จากนั้นจึงสมัครเป็นสมาชิกของระบบใหม่ โดยระบบจะถ่ายโอนข้อมูลประวัติการอบรมไปยังระบบใหม่ให้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางปราณี ประทุมมา)

เลขาธิการกรม





ที่ นร ๑๐๑๓.๓/๘๗

สำนักงาน ก.พ.

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่

เรียน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำชี้แจงการสมัครสมาชิก และการ Log in เข้าสู่ระบบฯ

ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการให้บริการการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และพัฒนาให้เป็นแพลตฟอร์มกลาง (Sharing Platform) สำหรับแลกเปลี่ยนและแบ่งปันทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ โดยได้มีพิธีเปิดระบบฯ รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าเรียนรู้และใช้งานให้กับผู้แทนส่วนราชการที่รับผิดชอบการพัฒนาข้าราชการในภาพรวมและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ระบบศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการของสำนักงาน ก.พ. พร้อมเปิดให้ข้าราชการและผู้สนใจเข้าอบรมในหลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นี้ โดยสามารถเข้าอบรมได้ที่ <https://learningportal.ocsc.go.th> และสามารถศึกษาวิธีการสมัครสมาชิก และ Log in เข้าสู่ระบบได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดหน่วยงานของท่านพัฒนาตนเองด้วยการเข้าอบรมบนแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง สำหรับข้าราชการที่ลงทะเบียนอบรมในระบบเดิมของสำนักงาน ก.พ. สามารถอบรมจนจบหลักสูตร/รายวิชา จากนั้นจึงสมัครเป็นสมาชิกของระบบใหม่ โดยระบบจะถ่ายโอนข้อมูลประวัติการอบรมไปยังระบบใหม่ให้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ เจตสุรกันต์)

ที่ปรึกษาระบบราชการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๑๗๗๑, ๑๗๖๗, ๑๗๘๘ และ ๑๗๖๖

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๘๓



## คำชี้แจง

การสมัครสมาชิก และการ Log in เข้าสู่ระบบ เพื่อพัฒนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้  
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ใหม่ ของสำนักงาน ก.พ.

\*\*\*\*\*

กรณีที่ ๑ : ผู้ใช้งานซึ่งเป็นสมาชิกระบบการเรียนรู้ HRD e-Learning (User ID เริ่มต้นด้วย OCSC + เลข ๖ หลัก) เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ learningportal.ocsc.go.th คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” กด “ลืมรหัสผ่าน” และกรอกข้อมูล (ไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกของระบบใหม่) หลังจากนั้น Log in เข้าสู่ระบบใหม่ได้ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านใหม่ที่ส่งไปยังอีเมล ทั้งนี้ ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศนียบัตรที่เคยได้รับไปยังระบบใหม่ให้ รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการปรากฏตาม Infographic “การสมัครสมาชิกและการ Log in เข้าสู่ระบบ : สำหรับรายวิชาทั่วไป”

กรณีที่ ๒ : ผู้ใช้งานใหม่ รวมทั้งผู้เป็นสมาชิกระบบการเรียนรู้ OCSC Learning Space เดิม (learn.ocsc.go.th) ซึ่งไม่เคยเป็นสมาชิกของระบบ HRD e-Learning ขอให้สมัครเป็นสมาชิกของระบบใหม่ โดยเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ learningportal.ocsc.go.th คลิกเมนู “เข้าสู่ระบบ” กด “สมัครสมาชิก” และกรอกข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากนั้น Log in เข้าสู่ระบบใหม่ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ระบบจะถ่ายโอนข้อมูลประกาศนียบัตรที่ได้รับจากระบบ OCSC Learning Space เดิม (learn.ocsc.go.th) ไปยังระบบใหม่ให้ รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการปรากฏตาม Infographic “การสมัครสมาชิกและการ Log in เข้าสู่ระบบ : สำหรับรายวิชาทั่วไป”

กรณีที่ ๓ : ข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ยังมิได้ลงทะเบียนอบรม “หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่” ขอให้ศึกษาการเข้าอบรมได้ตาม Infographic “การสมัครสมาชิกและการ Log in เข้าสู่ระบบ : สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (001M)”

กรณีที่ ๔ : ผู้ใช้งานซึ่งอยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตร/รายวิชาในระบบเดิม (ทั้ง HRD e-Learning และ OCSC Learning Space เดิม) ขอให้อบรมในระบบเดิมจนจบหลักสูตร/รายวิชา ก่อน จากนั้นจึงเข้าอบรมในระบบใหม่ ตามขั้นตอนที่ปรากฏใน Infographic “การสมัครสมาชิกและการ Log in เข้าสู่ระบบ : สำหรับรายวิชาทั่วไป” โดยระบบจะถ่ายโอนข้อมูลประกาศนียบัตรที่ได้รับจากระบบเดิมไปยังระบบใหม่ให้

\*\*\*\*\*

ท่านสามารถเข้าศึกษา Infographic “การสมัครสมาชิกและการ Log in เข้าสู่ระบบ” โดยสแกน QR Code นี้



หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการ  
บรรจุใหม่ (001M)



รายวิชาทั่วไป



# การสมัครสมาชิก และ Login เข้าสู่ระบบ OCSC Learning Space ของสำนักงาน ก.พ.

สำหรับรายวิชาทั่วไป



**1**

พิมพ์ URL ชื่อเว็บไซต์ [learningportal.ocsc.go.th](http://learningportal.ocsc.go.th) เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บ OCSC Learning Portal และไปที่เมนูเมนูขวาด้านบน คลิก "เข้าสู่ระบบ"

**2**

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกระบบ HRD e-Learning (User ID เริ่มต้นด้วย OCSC + เลข 6 หลัก) ให้คลิกที่ "สมัครรหัสผ่าน" และกรอกข้อมูล (โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่) รหัสผ่านจะส่งไปที่อีเมลที่ท่านกรอก เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วสามารถ Log in เข้าสู่ระบบด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านใหม่

สำหรับผู้ไม่เคยเป็นสมาชิกระบบ HRD e-Learning ให้คลิกที่ "สมัครสมาชิก" และกรอกข้อมูลส่วนบุคคล แล้วจึง Log in เข้าสู่ระบบ

**3**

คลิกเลือกหลักสูตร/รายวิชาที่สนใจ และคลิกเข้าเรียน

**4**

รายวิชาของฉัน

ในเมนู "รายวิชาของฉัน" คลิกที่ปุ่ม "เข้าเรียน"

**5**

เข้าเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา

**6**

เมื่อเรียนจบคลิกที่ "โปรไฟล์" เพื่อพิมพ์ประกาศนียบัตร



# การสมัครสมาชิก และ Login เข้าสู่ระบบ OCSC Learning Space ของสำนักงาน ก.พ.

สำหรับหลักสูตรฝึกอบรม  
ข้าราชการบรรจุใหม่ (001M)



**1**

พิมพ์ URL ชื่อเว็บไซต์ [learningportal.ocsc.go.th](http://learningportal.ocsc.go.th) เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บ OCSC Learning Portal และไปที่เมนูมุมขวาด้านบน คลิก "เข้าสู่ระบบ"

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกระบบ HRD e-Learning (User ID ขึ้นต้นด้วย OCSC + เลข 6 หลัก) ให้คลิกที่ "ลืมหืสผ่าน" และกรอกข้อมูล (โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่) รหัสผ่านจะส่งไปที่อีเมลที่ท่านกรอก เมื่อได้รับรหัสผ่านแล้วสามารถ Log in เข้าสู่ระบบด้วย เลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านใหม่

**2**

ลืมหืสผ่าน  
หากลืมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 01 หลัก และ เลขรหัสอีเมล (ระบุตัวอักษรด้วยตัวเลข)

อีเมลส่วนบุคคล  
ชื่อ นามสกุล  
นามสกุล  
ชื่อ  
นามสกุล  
เบอร์โทร  
2564  
เลข  
รหัสผ่าน  
ยืนยันรหัสผ่าน  
อีเมลการทำงาน  
ระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์

สำหรับผู้ไม่เคยเป็นสมาชิกระบบ HRD e-Learning ให้คลิกที่ "สมัครสมาชิก" และกรอกข้อมูลส่วนบุคคล แล้วจึง Log in เข้าสู่ระบบ

**4**

หลักสูตรของฉัน  
ฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่  
001M  
ปรับปรุง  
2564-1  
การเป็นข้าราชการ  
MS03  
2564-1

ในเมนู "หลักสูตรของฉัน" คลิกที่ปุ่ม "เข้าเรียน" ของแต่ละรายวิชา

**3**

คลิกเพื่อลงทะเบียนหลักสูตรและเข้าสู่บทเรียน

คลิกที่แบนเนอร์ "หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่"

**6**

รักเรียน ขยันเรียน  
1234567890000

เมื่อเรียนจบคลิกที่ "โปรไฟล์" เพื่อพิมพ์ผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง

**5**

การเป็นข้าราชการ  
MS03

ยินดีต้อนรับ

เข้าเรียนให้ครบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละวิชา